

Đếm ngược đến Lễ Hội Chào Đón Năm Mới!

Cùng chào mừng năm mới với Thị Trường và Hội Đồng vào ngày 19 tháng Một

VAUGHAN, ON (ngày 16 tháng Mười Hai, 2024) – Thị Trường Steven Del Duca và các Thành Viên Hội Đồng kính mời quý vị cùng tham gia đón mừng năm mới tại Lễ Hội Năm Mới thường niên tổ chức lần thứ ba.

Sự kiện vui vẻ, phù hợp cho gia đình này sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 19 tháng Một từ 9:30 sáng đến trưa tại Trung Tâm Sự Kiện Venu, tọa lạc tại số 2800 Đường Cao Tốc 7.

Hãy đến để thưởng thức bữa sáng miễn phí ngon miệng, các chương trình giải trí, hoạt động và chụp ảnh.

Lễ Hội Năm Mới là một lễ hội ruyền thống phong phú nhằm tập hợp cộng đồng để đón mừng sự khởi đầu của một năm mới và hướng tới năm mới. Để biết thêm thông tin, xin truy cập trang web vaughan.ca/festive.

TRÍCH DẪN

“Năm mới là thời điểm để suy ngẫm về năm cũ và chuẩn bị đón chào năm mới. Thay mặt cho các Thành Viên Hội Đồng, tôi rất vui mừng kính mời tất cả cư dân cùng chúng tôi tham gia Lễ Hội Năm Mới thường niên tổ chức lần thứ ba vào Chủ Nhật, ngày 19 tháng Một tại Trung Tâm Sự Kiện Venu. Hãy đến và thưởng thức bữa sáng miễn phí ngon miệng, cũng như các hoạt động giải trí miễn phí phù hợp với gia đình và nhiều nữa. Tôi mong quý vị tham gia để đưa Lễ Hội của chúng ta trở thành một phần trong truyền thống đón chào năm mới của gia đình quý vị. Tôi rất mong được gặp quý vị tại lễ hội!”

- Thị Trường Steven Del Duca

TIN VẤN

- Lễ Hội Năm Mới sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 19 tháng Một từ 9:30 sáng đến trưa tại Trung Tâm Sự Kiện Venu, tọa lạc tại số 2800 Đường Cao Tốc 7.
- Đây là Lễ Hội Năm Mới thường niên tổ chức lần thứ ba của Thành Phố Vaughan.

TÌM HIỂU THÊM

- vaughan.ca/festive
- [Cam Kết Năm Mới của Thành Viên](#) (PDF) từ Thị Trường Del Duca

-30-

VỀ VAUGHAN: Thành phố Vaughan là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất của Canada với dân số hơn 344.412 người. Được thành lập vào năm 1991, Vaughan bao gồm các cộng đồng Concord, Kleinburg, Maple, Thornhill và Woodbridge. Thành phố đa dạng về văn hóa này nằm ở trung tâm của Khu Vực York và Vùng Đại Toronto.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG: Katherine Bousquail, Điều Phối Viên
Phòng Truyền Thông, Tiếp Thị và Quan Hệ Công Chúng
T. 416-931-1712 E. katherine.bousquail@vaughan.ca